

RxART

ĐỌC GIỚI THIỆU GIỮA CÁC DÒNG

RxART là một tổ chức phi lợi nhuận có sứ mệnh giúp trẻ em chữa bệnh thông qua sức mạnh phi thường của nghệ thuật thị giác. Chúng tôi ủy quyền cho các nghệ sĩ xuất sắc biến các cơ sở chăm sóc sức khỏe vô trùng thành môi trường hấp dẫn và đầy cảm hứng với vẻ đẹp, sự hài hước và thoải mái.

Giữa dòng: Sách tô màu RxART của các nghệ sĩ đương đại được sản xuất hai năm một lần bởi RxART như một món quà cho trẻ em tại các bệnh viện đối tác của chúng tôi. Trẻ em ở mọi lứa tuổi đều có thể yêu thích sách, nhờ vào tâm huyết và năng lượng sáng tạo mà các nghệ sĩ đã mang đến cho dự án này.

RxART gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các nghệ sĩ và studio của họ, cũng như các phòng trưng bày và bạn bè, những người mà sự tham gia của họ trong Tập 8 đã biến dự án đầy tham vọng và sâu rộng này trở thành hiện thực:

Derrick Adams, Dike Blair, Jordan Casteel, Jonathan Chapline, Oliver Clegg, Jane Corrigan, Timothy Curtis, Ann Craven, Alex Dordoy, Derek Fordjour, Marley Freeman, Hana Yılma Godine, Ivy Haldeman, Ronald Hall, Steven Harrington, Camille Henrot, Jammie Holmes, Agostino Iacurci, Elizabeth Jaeger, Young Do Jeong, Rachel Jones, Cheyenne Julien, Atsushi Kaga, Caitlin Keogh, Emma Kohlmann, Liza Lou, Dashiell Manley, Sofia Mitsola, Kristine Moran, Elizabeth Neel, Rebecca Ness, Arcmanoro Niles, MeeNa Park, Hilary Pecis, Jaye Rhee, Jamea Richmond-Edwards, Clare Rojas, Samantha Rosenwald, Leigh Ruple, Josh Sperling, Ricky Swallow, Claire Tabouret, Jade Alexis Thacker, Honor Titus, Lesley Vance, Caroline Walker, Anna Weyant, Pae White, Emi Winter, Allison Zuckerman

Albertz Benda, Bortolami, Chapter, Pilar Corrias Gallery, Downs and Ross, Bradley Ertaskiran, Fridman Gallery, Grimm Gallery, Jack Hanley, Journal Gallery, Christina Kang, Casey Kaplan, Karma, Kaufmann Repetto, David Kordansky, Kravets Wehby, Lehmann Maupin, Library Street Collective, Metro Pictures,

RxART

Mother's Tankstation, Night Gallery, Page NYC, Perrotin, Petzel, Ropac, Salon 94, Jessica Silverman, Timothy Taylor, Steve Turner, Rachel Uffner

Cuốn sách này được thiết kế bởi Ros Fok, người mà chúng tôi biết ơn vì sự cộng tác và sự khéo léo của cô ấy. Đặc biệt cảm ơn Emily DeRosa, vì đã phối hợp biên soạn Tập 8, tới Megan Skidmore vì đã giúp cô sản xuất nó và Darcy Olmstead, Thực tập sinh truyền thông xã hội & tiếp thị của RxART, đã kích hoạt nó một cách sáng tạo.

Dự án này được thực hiện nhờ sự hỗ trợ hào phóng của Quỹ Guess ?, Inc.

Diane Brown
chủ tịch
RxArt, Inc.

208 Forsyth Street
New York, NY 10002
T 212-260-8797
F 212-260-8798
E info@rxart.net
rxart.net

Instagram: @rxart
Twitter: @rxartinc
Facebook: @rxart

Được thiết kế bởi Ros Fok

In tại Canada bởi Transcontinental

Tất cả các tác phẩm được sử dụng với sự cho phép. Không có quyền sao chép bất kỳ hình ảnh nào trong tài liệu này, toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào, bằng bất kỳ phương tiện nào, được cấp cho bất kỳ người dùng, người sở hữu hoặc chủ sở hữu nào của bản sao của cuốn sách này. Tất cả các quyền đó được bảo lưu cho chủ sở hữu bản quyền tương ứng. Luật pháp Hoa Kỳ và luật pháp của các quốc gia khác, cùng với một

RxART

số hiệp ước và công ước đa quốc gia, đặt ra những hậu quả pháp lý đáng kể đối với việc sao chép, phân phối trái phép hoặc các hành vi khác liên quan đến tác phẩm có bản quyền. Các yêu cầu cho phép hoặc thắc mắc về hình ảnh cá nhân phải được gửi đến các nghệ sĩ hoặc đại diện của nghệ sĩ. Các yêu cầu cấp phép hoặc thắc mắc liên quan đến cuốn sách phải được gửi tới RxART Inc, <https://rxart.net>, info@rxart.net

Giữa các dòng: Sách tô màu RxART của các nghệ sĩ đương đại, Tập 8

Biên dịch và văn bản liên quan © RxART, Inc. Mọi quyền được bảo lưu.